

**“รมว.ธีระ” ลงพื้นที่สิงห์บุรี ลพบุรี อยุธยาตรวจสถานการณ์น้ำท่วม คาด ปตร.บางโฉมศรี ซ่อมเสร็จ 12 ตุลาฯ นี้**  
**หลังดำเนินการคืบกว่า 70% พร้อมจับมือกองทัพพายุน้ำวางกล่องเกเบี่ยนที่คั่นกันน้ำชัยนาท-มโนรมย์ เขา**  
**กระดี่หวังลดความแรงน้ำลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง**

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัย ณ ประตูระบายน้ำพระงาม จ.อ่างทอง และประตูระบายน้ำบางโฉมศรี จ.สิงห์บุรี พร้อมด้วยนายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า สำหรับความก้าวหน้าการซ่อมแซมประตูระบายน้ำบางโฉมศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งเสียหายชำรุดนั้น ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2554 แล้วเสร็จไปประมาณ 70% โดยขณะนี้สามารถวางกล่องลวดบรรจุหินหรือกล่องเกเบี่ยน เพื่อปิดบรจช่องทางน้ำได้ จำนวน 6,107 กล่อง จากจำนวนทั้งสิ้น 9,125 กล่อง ซึ่งเป็นยอดรวมที่เพิ่มขึ้นจากแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ 7,300 กล่อง เนื่องจากได้ลดขนาดกล่องให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความแข็งแรง อีกทั้งสะดวกต่อการขนส่งทั้งทางรถและเรือ พร้อมทั้งได้ใช้หินขนาดใหญ่ จำนวน 6,400 ลบ.ม. เข้ามาช่วยอัดเสริมช่องระหว่างกล่องเกเบี่ยนให้มีความหนาแน่นยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินงานในภาพรวมมีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วเนื่องด้วยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่และกองทัพ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการซ่อมแซมประตูระบายน้ำบางโฉมศรี ส่งผลให้การซ่อมแซมน่าจะแล้วเสร็จได้ในวันที่ 12 ตุลาคม นี้ โดยจะนำแผ่นไม้มาวางด้านบนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางสัญจรชั่วคราวด้วย ทั้งนี้ จะมีการดำเนินงานในลักษณะเดียวกันนี้ที่คั่นกันน้ำชัยนาท-มโนรมย์ บริเวณเขากระดี่ จ.ชัยนาท เนื่องจากเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายและจะส่งผลกระทบต่อคล้ายกับบริเวณบางโฉมศรี โดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประสานขอความช่วยเหลือเบื้องต้นไปยังรองผู้บัญชาการทหารบก ในการขอกำลังช่วยเหลือซ่อมแซม คาดว่าจะสามารถเข้าดำเนินการที่บริเวณเขากระดี่ได้ภายใน 1-2 วัน หลังภารกิจที่ประตูระบายน้ำบางโฉมศรีเสร็จสิ้น ซึ่งหากซ่อมแซมได้สำเร็จอย่างรวดเร็วจะช่วยบรรเทาปริมาณน้ำทาง จ.ลพบุรี ได้อีกทางหนึ่ง ส่วนที่ประตูระบายน้ำพระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ที่คั่นกันน้ำขาด จนส่งผลกระทบต่อให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ จ.อ่างทอง และส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดภาคกลางนั้น ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ โดยภายหลังสถานการณ์คลี่คลายจะมีการสร้างประตูระบายน้ำขึ้นมาใหม่ทดแทนประตูระบายน้ำเดิมที่มีอายุกว่า 50 ปี ซึ่งจะต้องมีการเสนอขอของบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

ด้านนายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสความเข้าใจว่า จะมีปริมาณน้ำกว่า 7,000 ล้าน ลบ.ม. ไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครในคราวเดียวนั้น เป็นความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนไป เนื่องจากปริมาณน้ำจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่เหนือนครสวรรค์ ทางเขื่อนภูมิพล จะไหลผ่านลงมาทางบางไทร ปทุมธานี ประมาณ 3,500 ล้าน ลบ.ม. อีกส่วนหนึ่งประมาณกว่า 3,000 ล้าน ลบ.ม. จะไหลผ่านทางบางระกำ ตาก กำแพงเพชร ซึ่งเป็นการทยอยกันมาของน้ำที่ล้นตลิ่ง ไม่ใช่ทั้งหมดภายในครั้งเดียว ซึ่งหากวางแผนตั้งรับให้รัดกุมจะสามารถรับมือได้